

รายงานการประชุมศูนย์การปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center : EOC) Morning Talk
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม การบูร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้มาประชุม

๑	นายแพทย์วรงค์	รุ่งเรือง	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๒	นายแพทย์รัฐพล	เวทสรณสุธิ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๓	นางกรแก้ว	ทัฬหาลัย	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๔	นางสาวเพ็ชรน้อย	ศรีผดผ่อง	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๕	นายมนูญ	ศูนย์สิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖	นายแพทย์ณรงค์	ประกายรุ่งทอง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๗	นายเทิดศักดิ์	จารุจารีต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๘	นางสาวณัฐอรวิญ	เดชะศิริพงษ์	เภสัชกรชำนาญการ
๙	นางสาวสมร	จงสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	นายสัญญา	สุขขำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๑	นางสาวชลธิชา	อินทร์สนิท	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒	นายกอบเกียรติ	ปาละกะวงค์ฯ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓	นางณัชชยาภรณ์	ศุภวุฒิเลิศศิริวิญ	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
๑๔	นายสมพร	ศรีโปฏก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๕	นางชฎาณต์	ชิตชิกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๖	นางศศิธร	บุญมี	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
๑๗	นายเฉลิมพล	กาละพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๘	นางสาวสาธิตมน	ศิริสมบุรณ์เวช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๙	นางจริยา	ละมัยเกศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒๐	นายชัยณรงค์	สุขขำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๑	นางสาวอรนุช	เอมสมบุรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๒	นางโสภา	ตั้งทีชุกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๓	นางทิพวรรณ	ไพทก	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๒๔	นายณัฐชัย	แก้วเจริญสีทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๕	ภญ.อุ๋นเรื่อน	เจริญสวัสดิ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๒๖	นางสาวอรพินท์	รัตโนภาส	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒๗	นางสาวนภัส	คำนวน	นิติกรชำนาญการ
๒๘	นางปาริฉัตร	ดอนหว่างไพโร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๙	นายลิขิต	บุญเกิด	เภสัชกรชำนาญการ
๓๐	นางสาวนิษฐา	สุนพคุณศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๑	นางสาวณัฐธยาน์	คชเดช	นิติกร
๓๒	นางพรลภัส	ทองศิริพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๓	นางประนอม	กาญจนวนิชย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๔	นายสุนทร	อุทรทวิการ ณ อยุธยา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๕	นางสาวนันทา	นิมอณรงค์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๓๖	นางสาวสุทิตา	อาภาเภสัช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๗	นางดรุณี	สนทิสปัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓๘	นางสาวบุญญาบุช	พันธ์วงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๙	นายอนิวัฒน์	จันทร์แสดมภ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	นายไพบูลย์	อาชีวะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๑	นายประทีป	ดอภมณฑา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔๒	นางสาวพวงแก้ว	พรหมรส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๓	นางพัชรินทร์	มณีพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๔	นายสุวัฒน์	อุบลทัศนีย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๕	นางสาววลัยพร	สิงห์จ้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๖	นางสาวชนาทิพ	หัตถกรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔๗	นางสาวรุ่งเพชร	นพมาศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔๘	นางสุนรี	ศรีผุดผ่อง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๔๙	นางสาวปนัดดา	ฉ่ำเลิศวัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๐	นายธนวัฒน์	วิภูพานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๑	นายศิลา	กลิ่นแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๒	นายสมชาย	อุ๋นศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๕๓	นายสิริภพ	ไพจิตรต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๔	นางชัญญาภรณ์	โชติทวีวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕๕	นายเฉลิมชัย	ใจสว่าง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๕๖	นายชาญสิทธิ์	ผิวแดง	นักประชาสัมพันธ์
๕๗	นางกัญญา	พงษ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๘	นางสาวอุสา	ใจชื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕๙	นางสาวณัฏฐ์	อินสว่าง	เจ้าพนักงานธุรการ
๖๐	นางพนัชญา	ประดับสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมศูนย์การปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.นโยบายนายกรัฐมนตรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รัฐบาลประกาศแนวทางปฏิบัติ ๔ งต ได้แก่ (๑) งตเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกกระดับ (๒) งตเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา (๓) งตเว้นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทุกกรณี และ (๔) งตการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอย่างดีงามและมีคุณค่าทางจิตใจ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ (๑) สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน (๒) การแสดงความกตัญญูขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ -๒ เมตร และให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย (๓) ส่งเสริมให้แสดงความรักและความกตัญญูต่อบุพการีผู้มีพระคุณที่อยู่ใกล้กันผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อออนไลน์

กรณีเกิดเหตุอุบัติเหตุทางถนน ขอให้ห้องฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาล ชักประวัติการดื่มสุรา และแหล่งที่มาของสุรา เพื่อเป็นข้อมูล และขอให้ทีมหมู่บ้านช่วยกันดูแลการตั้งวงดื่มสุราในหมู่บ้าน ขอความร่วมมือประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น รัฐบาลจะปลดล็อกบางประเด็น

๒.การเอกซเรย์ในพื้นที่ ทีมหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ให้ความร่วมมืออย่างดี มีการสอดส่องดูแลหมู่บ้านอย่างดี หากมีใครเข้ามาใหม่ในหมู่บ้าน จะมีการรายงาน ขอให้ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ดูแล สนับสนุน การทำงานของทีมอำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมศูนย์การปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) Morning Talk กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

โดย นางพัชรินทร์ มณีพงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) และด้านความปลอดภัย (Safety Officer)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยกลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ขอแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีฉุกเฉิน ฯ (COVID-๑๙) รอบที่ ๑ งบประมาณจัดสรรให้โรงพยาบาลรวมทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราชทำเรื่องเบิกจ่ายแล้ว ๑๔๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	มอบทีมเอกซเรย์จังหวัดติดตามการดำเนินงานทีมเอกซเรย์อำเภอให้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อไป		/	เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จะนำเสนอผลงานต่อไป
๒	มอบทีม SAT จังหวัดปรับปรุงการสอบสวนโรคในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยปรับทีม SAT จังหวัดดูแลอำเภอ ๑ คนต่อ ๑ อำเภอ ถ้าไม่ได้ ๑ คนดูแล ๒ อำเภอ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ		/	- ทีม SAT จังหวัดมี ๕ คนรับผิดชอบคนละ ๒ อำเภอ
๓	มอบให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ให้ช่างโยธา สสจ.ร่วมกับคุณนิพนธ์ เขียนแบบแปลน ward และ modified ห้อง AIR		/	
๔	มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ให้แปลง master plan เป็นแผนปฏิบัติการ แล้วทำประชาพิจารณ์กับรพ.ด้วย		/	

มติที่ประชุม รับทราบ และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเพิ่มเติมว่า

๑. มอบคุณเทิดศักดิ์ จารุจารีต ประธานการรายงานผลดำเนินงานให้กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงมหาดไทย ควรเป็นตัวเลขตัวเดียวกัน

๒. การจัดทำแบบแปลน ward และ modified ห้อง AIR ขอให้ใช้แบบแปลนของส่วนกลาง งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยประสานกับคุณนิพนธ์ เพื่อปรึกษากรณีโรงพยาบาลจะขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน

๓.๑.๒ ข้อสั่งการ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

๑) จัดสรรหน้ากอนามัยรอบที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ รวม ๘ วันวันละ ๗๐๐,๐๐๐ ขึ้นรวมเป็น ๕,๖๐๐,๐๐๐ ขึ้น จัดสรรตามจำนวนบุคลากร และเติมส่วนขาด Stock ๑ เดือน ผู้ตรวจราชการขอให้แจ้งพื้นที่ให้ทำแผนขึ้นมา เพื่อส่งให้ไปรษณีย์ไทยส่งของที่หน่วยงานปลายทางด้วยครับ มอบ logistic

๒) รายงานอุบัติเหตุ ยังมีการตีพิมพ์ เป็นร้อยราย ขอให้งาน ncd แจ้งให้ ER แต่ละที่ สอบถามด้วยว่า ไปซื้อเหล้าที่ไหนมา เพื่อจะได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาต่อไป

๓) ฝ่ายการรณรงค์ ไปที่ทีมเอกซเรย์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าดำเนินงาน

๔.๑.๑ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และสถานการณ์ (Situation awareness Team)

โดย นายสัญญา สุขขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พบผู้ป่วยยืนยันสะสม ๕ ราย รักษาที่รพ. ๓ หาย รักษาหาย ๒ ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI สะสม ๗๐ ราย (รายใหม่ ๓ ราย) ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่มีความเสี่ยงสูงสะสม ๗๔ ราย

มติที่ประชุม รับทราบ และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่ผลงานเป็น ๐ ขอให้ระบุ “ตั้งแต่วันที่.....ติดต่อกัน.....วัน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการทำงาน

๔.๑.๒ กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)

โดย ภาณุ อุณเรื่อน เจริญสวัสดิ์ เกษีชรชำนาญการพิเศษ

กระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนการจัดสรรเวชภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลจาก Web EOC จัดสรรผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะคำนวณยอดการจัดสรรตามภาระงาน จำนวนบุคลากรทุกคน ทุกจุดบริการ ทั้งของโรงพยาบาล รพ.สต. สสอ. และสสจ.จึงขอให้สถานบริการทุกแห่ง Update ข้อมูลการใช้เวชภัณฑ์ Surgical Mask และ N ๙๕ รายงานของที่ใช้จริงและมีอยู่จริง เพื่อให้ได้รับจัดสรรเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรทุกคน ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ เป็นตัวอย่างที่ดีในการบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ โดยใช้ Google Form ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์จำนวนที่เหลือทุกวัน และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลนำข้อมูลไปบันทึกในโปรแกรมกระทรวงต่อไป ส่วนเวชภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค ขอให้นำมาบันทึกในโปรแกรมด้วย หากเวชภัณฑ์ที่รับบริจาคมีคุณภาพไม่ดี ไม่มั่นใจในการใช้งานสามารถแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบริหารจัดการสนับสนุนหน่วยงานที่สามารถใช้ได้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอให้สถานบริการพัฒนาระบบรายงาน โดยนำการใช้ Google Form ขอโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ มาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และได้รับจัดสรรเพียงพอ

นายมนูญ คุณย์สิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริหารอำเภอที่ต้องการเพิ่มจำนวนทีมพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แจ้งมาที่สสจ.สุพรรณบุรีภายในวันนี้ เพื่อทำเรื่องเสนอของบประมาณจากสำนักงานจังหวัดต่อไป

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอให้หน่วยงานทุกแห่ง เครื่องคิดในการบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ เพื่อให้ได้รับจัดสรรเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรณีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและมีใบรับรองการกักตัวมาแล้ว จะต้องกักตัวต่อหรือไม่ ขอให้พิจารณา

พฤติกรรมเป็นรายๆ เนื่องจากอาจมีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงอื่นก่อนเข้ามาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใบรับรองการกักตัวจะใช้รับรองภายในจังหวัดเท่านั้น และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจัดทำโครงการเฝ้าระวัง COVID-๑๙ ระดับหมู่บ้าน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากปภ.ในการดำเนินการกำกับ ติดตาม และจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ในระยะต่อไป

๔.๑.๓ กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Unit)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการระวังภัยโควิด-๑๙ ได้แก่

(๑) Sydekick for ThaiFightCOVID ช่วยติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และต้องกลับไปกักตัวเพื่อสังเกตอาการตนเองที่ภูมิสำเนา

(๒) Card๒U" แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของทั่วโลก และประเทศไทย ไว้ในที่เดียว

(๓) SMART อสม.

มติที่ประชุม รับทราบ และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเพิ่มเติมว่าหน่วยงานต่างๆได้มีการพัฒนา application เพื่อใช้ในการระวังภัยโควิด-๑๙ มากมาย ขอให้กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร ศึกษา Application ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้สมัครใช้งาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการกระจาย COVID-๑๙

โดย นายมนูญ ศุภย์สิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยคาดว่าของจะมาภายในสัปดาห์นี้

มติที่ประชุม รับทราบ และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้กลุ่มงานบริหารจัดการเตรียมสถานที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่ม และเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือตัวแทนร่วมพิธีด้วย

ลงชื่อ

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาววลัยพร สิงห์จ้อย)

เลขานุการกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพัชรินทร์ มณีพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ